

ตารางการสอนวิชาการพัฒนานิสิต (0026007) Student Development

ภาคเรียนที่ 2 /2558 เวลา 17.00-18.40 น.

สัปดาห์	กิจกรรม/การสอน	อาจารย์/ทีมกระบวนการ	สื่อ/กระบวนการ	ใบงาน/คำถาม
<u>สัปดาห์ที่ 1</u> พุธที่ 6 มกราคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	ประสานงานเรื่องห้องเรียนนำเสนอ ภาพรวมการเรียน	นางเยาวภา ปรีวาสนา และทีมกระบวนการ	สื่อแนะนำวิชาพัฒนานิสิต	<ul style="list-style-type: none"> - คุณมาเรียนวิชาพัฒนานิสิตเพราะอะไร - คิดว่าเรียนวิชานี้แล้วคุณจะได้อะไรจากวิชานี้
<u>สัปดาห์ที่ 2</u> พุธที่ 13 มกราคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	ละลายพฤติกรรม ปรัชญา เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมนิสิต	นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง และทีมกระบวนการ	<ul style="list-style-type: none"> - วีดิทัศน์ “เรื่องมหาชีวิต” - รู้จักฉันรู้จักเธอ - ตาราง 9 ช่อง/ภาพวาด 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เขียน ปรัชญา เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์ ค่านิยมนิสิต
<u>สัปดาห์ที่ 3</u> พุธที่ 20 มกราคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	-แนะนำทีมผู้สอน -อาจารย์ประจำกลุ่ม -ทีมกระบวนการ -ทำความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ การสอนและการประเมินผล -นำเสนอระบบสารสนเทศรายวิชาการพัฒนานิสิต	ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถ ศักดา และคณะ (อาจารย์/ทีมกระบวนการ)	-วีดิทัศน์ ชื่อเรื่องแนะนำกองกิจการนิสิต	<ul style="list-style-type: none"> - ได้อะไรการได้ฟังการแนะนำกองกิจการนิสิต และการอธิบายรายวิชานี้
<u>สัปดาห์ที่ 4</u> พุธที่ 27 มกราคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	-จิตสาธารณะ	อาจารย์ดร.คชาภุช เหลี่ยมไธสง	-วีดิทัศน์ เรื่องร้องเท้า ค(รับ) พ่อ -บรรยาย	<ul style="list-style-type: none"> - ได้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ - ได้อะไรจากการเรียนเรื่องจิตสาธารณะ
<u>สัปดาห์ที่ 5</u> พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 59	-กระบวนการจิตสาธารณะ -การแบ่งกลุ่ม	ทีมกระบวนการ อาจารย์ดร.คชาภุช	<ul style="list-style-type: none"> - วีดิทัศน์สะท้อนแนวคิดจิตสาธารณะ - นิสิตจิตอาสา (สื่อสร้างสรรค์) 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้อะไรจากการจัดกระบวนการจิตสาธารณะในวันนี้

กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)		เหลียมไฮสง	- ผมขออาสา (สื่อสร้างสรรค์)	- สื่อสะท้อนให้เราได้เห็นอะไร และได้ อะไรจากการดูคลิป -
สัปดาห์	กิจกรรม/การสอน	อาจารย์/ทีมกระบวนการ	สื่อ/กระบวนการ	ใบงาน/คำถาม
<u>สัปดาห์ที่ 6</u> พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	การเขียนโครงการ	อาจารย์ดร.คชาภุช เหลียมไฮสง	- จะเรียนวิชาการพัฒนานิสิตไป ทำไม - กองกิจการนิสิตสำรวจน้ำท่วม รอบมหาวิทยาลัย	- รู้สึกอย่างไรกับการได้ดูคลิปวิดีโอ - คุณเข้าใจการเขียนโครงการมากน้อย เพียงใดในการเรียนครั้งนี้
<u>สัปดาห์ที่ 7</u> พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	กระบวนการการเขียนโครงการในฝัน สู่โครงการกลุ่ม (PBL)	ทีมกระบวนการ อาจารย์ดร.คชาภุช เหลียมไฮสง	- สวัสดิ์ศรีขอบคุณครู - ทฤษฎีผู้ฟังท่าน	- โครงการในฝันที่นิสิตได้เขียนคุณคิดว่า จะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด - จากการดูคลิปได้แง่คิดอะไรจากเรื่องนี้
<u>สัปดาห์ที่ 8</u> พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	การประเมินผลโครงการ	อาจารย์ดร.คชาภุช เหลียมไฮสง	- เยี่ยมค่าย ปี 58	- ได้อะไรจากคลิปเยี่ยมค่ายของรุ่นพี่ - คุณเข้าใจเนื้อหาการประเมินผล โครงการมากน้อยเพียงใด
<u>สัปดาห์ที่ 9</u> พุธที่ 2 มีนาคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	-นำเสนอโครงการกลุ่ม -การนำเสนอหน้าชั้นเรียน -ผังมโนทัศน์	ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถ ศักดา ทีมอาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมกระบวนการ	-แสงแห่งความหวัง สร้างสรรค์ ห้องสมุดเพื่อน้อง กลุ่ม 2/3วิชาพัฒนา นิสิต 1/57	- ได้อะไรจากคลิปแสงแห่งความหวัง -จากการนำเสนอโครงการ
<p>สัปดาห์ที่ 10-11 สอบกลางภาค ในระหว่างวันที่ 4 -13 มีนาคม 2559</p>				

สัปดาห์	กิจกรรม/การสอน	อาจารย์/ทีมกระบวนการ	สื่อ/กระบวนการ	ใบงาน/คำถาม
สัปดาห์ที่ 12 พุธที่ 16 มีนาคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	การจัดกิจกรรมเรียนรู้คู่บริการต่อ ชุมชน	ดร.มลฤดี เขาวรัตน์ และคณะ	-สภาพพัฒนาการเมือง เรื่องกอดบ้าน	-ได้อะไรจากคลิปสภาพพัฒนาการเมือง เรื่องกอดบ้าน
สัปดาห์ที่ 13 พุธที่ 23 มีนาคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	ปฏิบัติการชุมชน (1) : ลงสำรวจ พื้นที่การจัดกิจกรรม	อาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมกระบวนการ	-	-
สัปดาห์ที่ 14 พุธที่ 30 มีนาคม 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	ปฏิบัติการชุมชน (2) : นำเสนอข้อมูล ชุมชน	อาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมกระบวนการ	- คลิปการนำเสนอบริบทชุมชน	-ได้อะไรจากการดูคลิป
สัปดาห์ที่ 15 พุธที่ 20 เมษายน 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	ปฏิบัติการชุมชน (3) : ดำเนิน โครงการ	อาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมกระบวนการ	-	-
สัปดาห์ที่ 16 พุธที่ 27 เมษายน 59 กลุ่ม (1) และ กลุ่ม (2)	Show & Share	ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดิ์ดา อาจารย์ประจำกลุ่ม ทีมกระบวนการ	-ห้องเรียนสีชมพู	-
สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559				

หมายเหตุ

1. สัปดาห์แรกเรียนที่ห้องเรียน
2. สัปดาห์ที่ 2 เป็นต้นไปเรียนที่อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ห้องประชุม 1 ชั้น 3